
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 116 — 116. mál.

Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um íbúafjölda.

Frá Kristjáni L. Möller.

1. Hver hefur þróunin verið í íbúafjölda hvers sveitarfélags á landinu, eins og þau eru nú,
sl. tíu ár?

2. Hver hefur þróunin verið í íbúafjölda hvers kjördæmis fyrir sig, miðað við nýja
kjördæmaskipan, sl. tíu ár?

3. Hver hefur hlutfallsleg fjölgun eða fækkun íbúa í einstökum sveitarfélögum verið á sl.
tíu árum?

4. Hvert er hlutfall erlendra ríkisborgara af íbúafjölda hvers sveitarfélags fyrir sig?

Skriflegt svar óskast.


